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Skólaráðsfundur 25.janúar 2018 

 

Mættir voru:  

Ásgerður Þorgeirsdóttir skólastjóri, Lilja Stefánsdóttir formaður foreldrafélags 

Njarðvíkurskóla, Geirný Geirsdóttir fulltrúi foreldra, Anna Birna Gunnlaugsdóttir 

fulltrúi kennara, Ásta Óskarsdóttir fulltrúi kennara í forföllum fyrir Hallveigu 

Fróðadóttur, Ingibjörg Kjartansdóttir fulltrúi starfsmanna í forföllum fyrir Sigmund 

Má Herbertsson, Hermann Nökkvi Gunnarsson formaður nemendafélagsins og fulltrúi 

nemenda og Guðný Karlsdóttir aðstoðarskólastjóri (fundarritari).  Jenný L. Lárusdóttir 

framkvæmdarstjóri UMFN og fulltrúi úr grenndarsamfélaginu, Kristján Carlsson 

Gränz fulltrúi foreldra og grenndarsamfélags og Mikael Máni Möller varaformaður 

nemendafélags skólans boðuðu forföll. 

 

1. Skólaráð fór í tíma hjá nemendaráði skólans þar sem Hermann Nökkvi kynnti 

starf nemendaráðs.  Fundarmenn voru ánægðir með kynninguna og það flotta 

starfs sem er hjá nemendaráði. 

2. Ásgerður Þorgeirsdóttir, skólastjóri, fór yfir fjárhagsáætlun ársins. 

3. Ásgerður fór yfir breytingar á starfsmannamálum 

4. Ásgerður fór yfir væntanlega viðburði í skólanum, s.s.  

a. Öskudagurinn og breytingar á tímasetningu á skóla fyrir nemendur 

þann dag 

b. Reykjafer hjá nemendum í 7. bekk 

c. Þemadagar í febrúar þar sem yfirskriftin er Vellíðan og gleði 

d. Lestrarsprettur sem lestarteymið hefur skipulagt 

e. Árshátíð skólans 22. apríl.  Umræður urðu um hvort hægt væri að 

koma því fyrir að fleiri árgangar væru með atriði á árshátíðinni en 

umræður um það hafa verið í foreldrafélaginu. 

f. Samræmd könnunarpróf í 9. bekk í mars 

5. Önnur mál: 

a. Umræður um vorhátíð skólans og jafnvel að fá tónlistaratriði sem gæti 

höfðað til allra nemenda.  Fundarmenn voru mjög óánægðir með 

sirkúsatriði sem var á síðustu vorhátíð og var styrkt af foreldrafélagi 

skólans.   

b. Næsti fundur verður 15. febrúar og á þeim fundi verður farið yfir 

skóladagatal næsta skólaárs sem og drög af nýjum skólareglum 

Fundaritari: Guðný Karlsdóttir, aðstoðarskólastjóri  


